

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

จากภาพรวมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2553 เทียบกับปี 2554 แยกแสดงตามการลงทุนของนักลงทุนแต่ละประเภทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สะสมที่เพิ่มขึ้น คือ นักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.61, นักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 124.02, นักลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.52 และบัญชีการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.28 ทำให้มูลค่ารวมของตลาดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21 (บริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ป จำกัด มหาชน, 2554: 29) ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นได้รับความสนใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนทุกๆ ฝ่ายมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบบเศรษฐกิจโลกที่มีการเชื่อมต่อเกี่ยวเนื่องกัน โดยการสนับสนุนของบริษัทข้ามชาติและหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศต่างๆ จึงได้มีการพิจารณาถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นรูปแบบเดียวกันมากขึ้น จึงจะมีการบังคับให้ใช้ทุกฉบับเฉพาะกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอเท่านั้น โดยวัตถุประสงค์หลักในการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ มาปรับใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงิน คือ ความต้องการให้รายงานทางการเงินของแต่ละบริษัททั่วโลกสามารถเปรียบเทียบกันได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องความแตกต่างทางมาตรฐานการบัญชี และมีความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สำหรับการตัดสินใจของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ การจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องความแตกต่างทางมาตรฐานการบัญชีหรือรายงานทางการเงิน จึงส่งผลให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเปรียบเทียบงบการเงินได้ง่ายขึ้นและเสียต้นทุนน้อยลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของตลาดทุน ตลอดจนลดต้นทุนเงินลงทุนของบริษัทได้ นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนข้ามชาติสามารถประเมินความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลในรายงานทางการเงินได้ (Hail และคณะ, 2010 : 355-394 อ้างถึงใน เกียรตินิยม คุณดีสุข และ สุธาเจียรนัยกุลวานิช, 2554: 176-180)

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดและประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวม 36 ฉบับ เป็นมาตรฐานการบัญชีไทยที่ไม่ได้ทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ให้ปฏิบัติปัจจุบัน จำนวน 6 ฉบับ ให้บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(MAI) ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป จากการประกาศใช้นี้ให้รายงานเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับผลกระทบที่จะทำให้เกิดขึ้นกับกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศด้วย

งานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน้าที่หนึ่งในบริษัทที่ต้องนำหลักการด้านการเงินและการบัญชี การสื่อสาร การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดการสาระสำคัญของข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ที่ต้องการ เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าของบริษัทและสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนในการระดมทุน จึงต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีทั้งหมด 583 บริษัท แบ่งออกเป็น 10 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 17 ประเภทธุรกิจ(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2555)(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555: ออนไลน์) จากขอบเขตดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสังเกตเห็นความสำคัญของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องใช้ความรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นผู้แทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนรายสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ผู้สื่อข่าวและประชาชนทั่วไปที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์จึงมีหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้มีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, 2549: ออนไลน์)

เมื่อสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดและประกาศใช้กับงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทำให้เกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ มากน้อยเพียงใด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับและบางฉบับเป็นมาตรฐานใหม่ที่มีการประกาศใช้เป็นครั้งแรก นิตยา ภาณุภาส (2550: 2) กล่าวว่า เมื่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้รับข้อมูลที่สำคัญทั้งทางด้านการเงิน การตลาด และอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนมาใช้ในการเขียนบทวิเคราะห์ที่นักลงทุนจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนนั้น หากข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องและเพียงพอต่อการ

ทำบทวิเคราะห์จะทำให้ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทนั้นได้ ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

จากข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ของนักลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากต้องเป็นคนกลางในการสื่อสารข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับงบการเงินได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจในการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ข้อมูลต่างๆที่จะต้องทำให้กิจการต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายงานทางการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนสัมพันธ์ควรทราบและควรศึกษาไว้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนสัมพันธ์ต่อการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

ทำให้ทราบระดับความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนสัมพันธ์ต่อการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นิยามศัพท์

ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการคิดรวบยอด ความจำและเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับรายการทางการเงินที่เกิดจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาปรับใช้กับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของนักลงทุนสัมพันธ์ที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัท เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นักลงทุนสัมพันธ์ หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในข้อมูลของบริษัทที่จะเปิดเผยและทำการเปิดเผยอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เพียงพอ และเท่าเทียมกัน (ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, 2549: ออนไลน์ อ้างถึงใน นิตยา ภาณุภาส, 2550: 3)

การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หมายถึง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard :

IFRS) ที่ออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard Broad : IASB) มาใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ในงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง บริษัทที่ตั้งขึ้นด้วยความประสงค์เสนอขายหุ้นต่อประชาชนที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2535: 4) โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์